



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท

ด้วยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทำหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสะอาดและการจัดการระเบียบในการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงขอประกาศกำหนดมาตรการในการรักษาความสะอาด และการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ดังนี้

๑. ให้ทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย จัดให้มีการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน)
๒. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชน ที่เปิดให้ประชาชนเข้าได้ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หอพัก อาคารชุด โรงแรม สถานประกอบการ และครัวเรือนในพื้นที่ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. ให้ครัวเรือนแยกประเภทขยะ ตามประกาศ เรื่องการเก็บ และขนมูลฝอย ประเภทขยะมูลฝอยที่มีพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน และประเภทขยะรีไซเคิล
๔. ห้ามนำขยะประเภทขวดแก้วทุกประเภท เศษก้อนหิน หรือขยะที่เป็นของแข็งและสามารถแตกได้ นำมาสิ่งในถังขยะ (เนื่องจากรถบรรทุกขยะของอบต. คับใหม่เป็นแบบอัดท้าย) จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาภายหลัง

จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

(นายสุเทพ ดิอุดม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส